

ที่ ลป ๐๑๑๔/๔๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ถนนบุญวาทย์ ลป ๕๒๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ลป๐๑๑๔.๑/ว ๑๖๓๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ พร้อมภาพประกอบ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ TV พช. ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมพร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ พร้อมภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ปงแก้ว)
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๘๓๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายชื่อผู้รับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้รับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาวฉวี สลพภัก	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
2	นายภาณุ อังคภาพันธ์	"		
3	นางกานดา อยู่ดีสัน	"		
4	นางสาวนงนกร ก้อนสี	"		
๕	นางกัญญารัตน์ กิ่งแก้ว	"		
6	นางสาวจริยา ยะมัว	นักวิชาเฉพาะกลุ่มและปฎิบัติการ		
4	นางสาวอวิษฐา นิลละมด	อาสาสมัคร		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	เรื่องก่อนวาระการประชุม	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ (การสวดมนต์และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน)	
๒	ประธานแจ้งในที่ประชุม	การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรรมการพัฒนาชุมชน	
๓	ระเบียบวาระที่ ๑	- พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและเหรียญ - ข้อนั้นย้ำการดำเนินงานของกรรมการพัฒนาชุมชนจากรองอธิบดีกรรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงาน ตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)	
๔	ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ตามที่กรรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประชุมกรรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานเลขานุการกรมได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขรายงานการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ให้แจ้งสำนักงานเลขานุการกรมภายในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว	
๕	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	-	
๖	ระเบียบวาระที่ ๔	๔.๑ สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	

		<p>๑)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <ul style="list-style-type: none">- ทุกจังหวัด เร่งรัดการขุดปรับพื้นที่แปลง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ก่อน ๒๒ ตุลาคม ๖๔- มอบหมาย ผอ.กลุ่มฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมติดตามและให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน- เร่งให้ส่งมอบและบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยเฉพาะพื้นที่ที่ซึ่งขุด ปรับ ตกแต่งพื้นที่แปลงเสร็จแล้ว- ประสานหน่วยงานภาคีระดับพื้นที่ ร่วมดำเนินการเป็นระยะ โดยเฉพาะการขุดปรับพื้นที่ และด้านเอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none">- ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังรอบบริเวณแปลง ในหลายจังหวัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการขุด ปรับพื้นที่แปลง ในหลายจังหวัด- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด - ๑๙) ในพื้นที่ต่าง ๆ- ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่มีค่าตอบแทนงาน/งานปรึกษา ต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว- จำนวนบุคลากรด้านช่าง และตรวจรับมีน้อย <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none">- การบริหารทรัพยากร และกำหนดแนวทาง เพื่อ เร่งรัด การ ดำ เนิน การ ให้ ทั น ก ร อ บ งบประมาณให้ถูกต้อง และตรวจสอบได้- สร้างความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ- ดำเนินการขยายผลแปลงต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชุมชน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน	
--	--	--	--

		<p>๒) การขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวรรคต ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <ul style="list-style-type: none">- ทุกจังหวัดดำเนินการสนับสนุนและรณรงค์ ปลูกผักสวนครัว สมุนไพรมากกว่า ๑๐ ชนิด- มีการดำเนินส่งเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย์ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า การแบ่งปัน การ แลกเปลี่ยนการจำหน่าย ช่วยเหลือคนยากไร้ เช่น จังหวัดตาก ยะลา ร่อนเอ็ด- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นจุดถ่ายทอดและขยายผลการดำเนินงาน <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none">- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา การตรวจเยี่ยม พบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เป็นไปได้ไม่ต่อเนื่อง และมี ข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน- ขาดการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างต่อเนื่อง <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none">- กำหนดแนวทาง (Model) ตามบริบทพื้นที่ สื่อสารในทุกระดับและมีแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และยกระดับ การดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม มีการปรับใช้ รูปแบบ ออนไลน์ ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย องค์กรสตรี ผู้นำ ในระดับพื้นที่ <p>๓) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวิมลฉัตร นารีรัตนราชกัญญา</p> <p>ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์การสวมใส่ผ้า ไทยอย่างน้อย ๒ วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องและยัง ได้ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยผ่านสื่อ ออนไลน์ ทั้ง Facebook Page Line และ Social Network ในช่องทางที่หลากหลาย</p>	
--	--	--	--

		<p>และมีการดำเนินกิจกรรม ด้านการตลาดทั้งในรูปแบบ Offline และ Online ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรค เช่น ความชำนาญในกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ /สินค้าประเภทผ้า เสื้อผ้า ยังมีราคาสูงได้รับความสนใจหรือร่วมดำเนินการเฉพาะกลุ่ม ราชการหน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานคือ กำหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือระดับจังหวัด พื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เยาวชน พัฒนาและประยุกต์ลายผ้าพระราชทาน ปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย</p> <p><i>๔.การบริหารหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กขช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</i></p> <p>พบว่าทุกจังหวัด เร่งรัดดำเนินการและติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกวัน และมีการรายงานความคืบหน้าผ่าน Application line ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองและตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้ประโยชน์ ทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด และมีหลายจังหวัด รับมอบนโยบายกรมและจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บและ TPMAP โดยเน้นการจัดทำแผนชีวิต และส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เป็นต้น</p> <p>ซึ่งการการบริหารหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กขช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี BEST Practice คือ จังหวัดพิจิตร ๔.๒ ผลการจัดงาน OTOP ศิลปชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี</p> <p>๔.๓ รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี ๒๕๖๔</p>	
--	--	--	--

		<p>๔.๔ สรุปสถานะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๔.๕ การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๔.๖ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔.๗ การสิ้นสุดโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน</p> <p>๔.๘ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔.๙ การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	
๗	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี		

(ลงชื่อ).....อภิญญา บัวละวงศ์.....ผู้สรุปรายงานการประชุม
(นางสาวอภิญญา บัวละวงศ์)
อาสาพัฒนา
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ภาพประกอบการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

